

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TIỀN

A. Thông tin về Người yêu cầu bảo hiểm

Người yêu cầu bảo hiểm			
Địa chỉ liên lạc			
Điện thoại		Số fax	
Giấy phép kinh doanh		Mã số thuế	
Lĩnh vực kinh doanh			

B. Phạm vi bảo hiểm

Địa điểm được bảo hiểm			
Phạm vi bảo hiểm	1. <input type="checkbox"/> Tiền trong khi vận chuyển; Tuyến vận chuyển 2. <input type="checkbox"/> Tiền cất giữ trong kho; Địa điểm bảo hiểm 3. <u>Yêu cầu khác:</u>		
Số tiền bảo hiểm	1. Tiền trong khi vận chuyểnđồng/ <input type="checkbox"/> vụ / <input type="checkbox"/> và <input type="checkbox"/> trong suốt thời hạn bảo hiểm 2. Tiền cất giữ trong khođồng/ <input type="checkbox"/> vụ / <input type="checkbox"/> và <input type="checkbox"/> trong suốt thời hạn bảo hiểm		

C. Thời hạn bảo hiểm

Từ	Giờ	Phút,	ngày	Tháng	Năm
Đến	Giờ	Phút	ngày	Tháng	Năm

D. Thông tin chi tiết

(1)	Chi tiết về tiền trong khi vận chuyển a) Khoảng cách từ trụ sở đến nơi gửi tiền hay lấy tiền? b) Hình thức vận chuyển: đi bộ, xe khách hay xe riêng? c) Số tiền trung bình một lần vận chuyển? d) Số tiền nhiều nhất một lần vận chuyển? e) Mức độ thường xuyên vận chuyển tiền nhiều trong một lần? f) Số người làm nhiệm vụ trong mỗi lần gửi hay lấy tiền? g) Có áp dụng biện pháp đề phòng đặc biệt nào?
(2)	Chi tiết về việc cất giữ tiền trong kho và tại quầy thu ngân a) Tất cả Tiền có được giữ trong két sắt không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không b) Ngày mua két, két cũ hay mới? c) Kích thước, trọng lượng và ghi rõ nếu có dấu “chống trộm cướp”? d) Két có được cố định an toàn không? Nếu có, đề nghị nêu rõ cách thức thực hiện? e) Tòa nhà chứa két được xây bằng gạch, đá, bê tông, ngói lợp đá hay bê tông? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nếu không, đề nghị nêu rõ? f) Có chuông báo trộm tại kho không? Nếu có, nêu rõ: Nhà sản xuất Chuông, điện thoại với công an hay báo động trung tâm: Có hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên: g) Số lượng chìa khóa và người có trách nhiệm giữ chìa? h) Toàn bộ chìa khóa của các két có được đem ra khỏi khi trụ sở đóng cửa kinh doanh? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

Phần ghi dùng riêng cho Phú Hưng:

Loại hợp đồng: tái tục mới Kênh khai thác:

Mã số/tên người khai thác:

